
sþ. 431. Fyrirspurn [205. mál]
til félagsmálaráðherra varðandi auknar sjúkrabætur.

Frá Jóni Árnasyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunartillögu, sem Alþingi samþykkti 17. apríl
Hl68, um endurskoðun á IV. kafla laga nr. 40/1963, um almannatryggingar, með það
fyrir augum, að sjúklingar, sem leita þurfa læknishjálpar erlendis, fái verulega
auknar bætur frá því, sem nú á sér stað?


